



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโทร สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โทร.๘๕๘๖

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๑๒๖

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ระดับมหาวิทยาลัย

และระดับหน่วยงาน

เรียน รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง/โรงเรียน

ตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วาระที่ ๕.๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติให้ปรับเปลี่ยนการเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในจากรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เป็นรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยมอบคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน (คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ) ดำเนินการจัดส่งรายงานดังนี้

๑. มร.คส. ๓ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานส่งรายงานมาที่สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง อาคารสุโขทัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๘ หรือผ่านระบบ Microsoft Team ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จะได้จัดทำรายงานในภาพรวมมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ระดับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ จารุพัฒนศิริณ)

รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานธรรมาภิบาลฯ

หมายเหตุ :สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (มร.คส. ๓) ได้ที่ www.risk.ru.ac.th หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง